

Số: 216 /BC-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường hiệu quả thi hành trách nhiệm của Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước và trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường hiệu quả thi hành trách nhiệm của Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước và trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm (gọi tắt là Chỉ thị số 06/CT-UBND), Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN

Ủy ban nhân dân Thành phố kịp thời chỉ đạo, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Thành ủy về phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm¹ gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng² và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động³, chỉ đạo triển khai

¹ Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc vụ án tham nhũng; Kết luận của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 17/02/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 04/12/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chương trình hành động số 07-CTrHD/TU ngày 07/3/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 01/9/2017 về lãnh đạo chuyên đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013; Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

² Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

³ Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ về quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân; Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của

thông qua việc ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, từ đó nâng cao nhận thức của đại đa số đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, thực thi công vụ của người đứng đầu và của cán bộ, công chức, viên chức

1.1. Công tác quán triệt, chỉ đạo thực hiện

Ủy ban nhân dân Thành phố đã kịp thời triển khai thực hiện và chấp hành nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Bên cạnh việc phát huy tính gương mẫu, trách nhiệm trong quá trình chỉ đạo, điều hành, Ủy ban nhân dân Thành phố thường xuyên quán triệt, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, của Thành ủy trong tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong đó, tập trung thực hiện nghiêm các quy định về quyền và nghĩa vụ của công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý đã được quy định trong Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành công vụ. Người đứng đầu phải là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, lối sống “cần, kiệm, liêm, chính”, “chí công vô tư”, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, văn hóa công sở.

1.2. Một số nội dung cụ thể về phát huy vai trò người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố

a) Về tổ chức chính quyền đô thị và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Ủy ban nhân dân Thành phố đã trình Quốc hội thông qua Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh⁴ (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 131/2020/QH14) và Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập

Ủy ban nhân dân Thành phố về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

⁴ Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 07/4/2021 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14). Quyết định bãi bỏ Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế làm việc (mẫu) của Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân và Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế làm việc (mẫu) của Ủy ban nhân dân phường thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân. Đồng thời, Ủy ban nhân dân Thành phố cũng đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định của Chính phủ, Chỉ thị của Thành ủy về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh⁵; Kế hoạch triển khai thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh⁶; ban hành các Quyết định về thành lập⁷ và kiện toàn nhân sự⁸ Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó xác định rõ nhiệm vụ của người đứng đầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận trong triển khai thực hiện.

Ngoài ra, nhằm kịp thời xây dựng cơ sở pháp lý cho các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; đồng thời thực hiện tăng cường phân cấp, ủy quyền theo các chủ trương của Trung ương, Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Nội vụ đã trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức⁹ và Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức¹⁰. Việc ban hành các quy định về phân cấp như trên đã tạo sự chủ động cho các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là phát huy mạnh mẽ vai trò người đứng đầu trong công tác cán bộ, công chức, viên chức.

b) Về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố đã kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 gồm lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan để kịp thời triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch và thành lập Tổ chuyên gia tư vấn điều trị bệnh COVID-19 của Thành phố Hồ Chí Minh¹¹. Đặc biệt, Ủy ban nhân dân Thành phố đã thành lập 67 Bệnh viện điều trị COVID-19, Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19, Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19, Bệnh viện hồi sức COVID-19,

⁵ Kế hoạch số 986/KH-UBND ngày 05/4/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

⁶ Kế hoạch số 1297/KH-UBND ngày 27/4/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

⁷ Quyết định số 2331/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

⁸ Quyết định số 3463/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

⁹ Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố

¹⁰ Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố

¹¹ Quyết định số 2970/QĐ-BCĐ ngày 16/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh.

13 Trung tâm cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19, các Khu cách ly y tế tập trung và phân công nhân sự kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc các Bệnh viện, Trung tâm, Khu cách ly. Đội ngũ bác sĩ được phân công giữ các chức vụ nêu trên đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất trong công tác điều trị, chăm sóc người bệnh, góp phần giảm thiểu tình trạng chuyển nặng và giúp Thành phố kịp thời kiểm soát được dịch COVID-19.

Trên cơ sở chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Tổ Điều phối nguồn nhân lực đã rà soát, phân bổ nhân lực và ban hành các quyết định về cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các đoàn công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa phương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố. Từ ngày 28 tháng 8 năm 2021 đến ngày 03 tháng 10 năm 2021, đã có 1.991 công chức, viên chức được cử tham gia công tác, trong đó công tác tại các địa phương là 1.950 người; tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố là 41 người. Công tác điều phối nhân sự tham gia hỗ trợ địa phương phòng, chống dịch đã được Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố quan tâm, chỉ đạo, định hướng nên thuận lợi trong công tác triển khai đến các cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo các sở, ban, ngành Thành phố đã kịp thời quan tâm, cử lực lượng nhân sự để bố trí cho các địa bàn, đặc biệt là các phường, xã, thị trấn có dân số đông, có nhiều người dân khó khăn cần hỗ trợ, những khu vực có dịch diễn biến phức tạp để kịp thời tăng cường nhân sự cho các địa phương. Công chức, viên chức các đoàn công tác đã phát huy tinh thần tự giác, chủ động khi tham gia các hoạt động tại địa bàn được phân công, không ngại khó, ngại khổ, thể hiện ý chí và vai trò xung kích, đi đầu của người cán bộ, đảng viên, là minh chứng rõ nét, góp phần thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý cấp phòng nhưng vẫn tham gia trực tiếp thực hiện, hỗ trợ các công việc nặng nhọc. Một số đoàn công tác và công chức, viên chức còn tham gia tuyên truyền, vận động được nhiều nguồn tài trợ ủng hộ vật chất, tinh thần cho địa phương nơi được phân công. Việc tham gia đóng góp hỗ trợ và vận động ủng hộ an sinh xã hội đã tạo được sức lan tỏa to lớn, góp phần bổ sung nguồn lực quý báu giúp các phường, xã, thị trấn chăm lo tốt hơn người dân gặp khó khăn và lực lượng tuyến đầu, để lại hình ảnh, ấn tượng tốt đối với nhân dân và chính quyền cơ sở.

2. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm tại cơ quan, đơn vị

Ủy ban nhân dân Thành phố đã kịp thời triển khai thực hiện các kế hoạch, biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ cơ quan, đơn vị; xây dựng và thực hiện nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo

tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết giao ước thi đua thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân Thành phố cũng đã chỉ đạo Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, thành phố Thủ Đức và phường - xã, thị trấn thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm cũng như công tác thi hành án tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định. Đặc biệt, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần phải xác định công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục và đưa vào nội dung kiểm điểm định kỳ của các ngành, các cấp và đưa vào chương trình kiểm tra thường xuyên của cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị.

3. Công tác công khai, minh bạch trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ

3.1. Công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, công chức, viên chức

a) Thực hiện công khai, minh bạch trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ:

Thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thường xuyên đề cao tinh thần trách nhiệm và quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nghiêm chỉnh chấp hành quy chế làm việc; đồng thời nâng cao trách nhiệm giải trình, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, đạo đức nghề nghiệp của viên chức. Người đứng đầu các cấp phải quản lý chặt chẽ tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Để đảm bảo công khai, minh bạch và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ.

b) Về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, đạo đức công vụ:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành các quyết định phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch năm 2021. Triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021, Sở Nội vụ đã trình Ủy ban nhân dân Thành phố cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự các lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện, cấp sở và tương đương năm 2021 và các khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên cao cấp năm 2021 và ban hành các kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt, trong đó có lớp bồi dưỡng về văn hóa công vụ. Tuy nhiên, đến nay do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Thành phố

thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nên các lớp bồi dưỡng chưa được tổ chức.

3.2. *Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính*

a) Công tác định hướng, xây dựng kế hoạch thực hiện:

Ủy ban nhân dân Thành phố đã kịp thời ban hành các Quyết định: phê duyệt Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021¹²; Kế hoạch kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021¹³; Kế hoạch thực hiện chương trình cải cách hành chính và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025¹⁴; Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030¹⁵; Kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm thực hiện Chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”¹⁶; các Báo cáo công tác cải cách hành chính định kỳ hằng quý, 6 tháng, năm¹⁷; các Công văn về thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”¹⁸; triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ¹⁹.

Để nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân Thành phố cũng đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính ở các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025; báo cáo việc lãnh đạo, chỉ đạo ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình đột phá đổi mới quản lý Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (Chương trình cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và Chương trình nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025). Đồng thời, nhằm tăng cường chất lượng công tác tuyên truyền, Ủy ban nhân dân Thành phố cũng đã ban hành Kế hoạch xây dựng sản phẩm thông tin tuyên truyền về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch kiểm tra, đánh giá việc triển khai các

¹² Quyết định số 4832/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

¹³ Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

¹⁴ Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 07/4/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

¹⁵ Quyết định số 3637/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

¹⁶ Kế hoạch số 1602/KH-UBND ngày 19/5/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

¹⁷ Báo cáo số 228/BC-UBND ngày 09/12/2021; Báo cáo số 49/BC-UBND ngày 25/3/2021; Báo cáo số 93/BC-UBND ngày 24/6/2021; Báo cáo số 136/BC-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2021 của UBND Thành phố.

¹⁸ Công văn số 659/UBND-KSTT ngày 08/3/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

¹⁹ Công văn số 2057/UBND-KSTT ngày 22/6/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

nhiệm vụ cải cách hành chính đối với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan có liên quan; Kế hoạch khảo sát tình hình áp dụng các mô hình sáng kiến trong công tác cải cách hành chính tại một số đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Một số kết quả thực hiện:

Về công tác đánh giá Chỉ số cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định công bố Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, thành phố Thủ Đức năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh²⁰ và Kế hoạch triển khai rà soát, khắc phục các hạn chế và dự báo đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của Thành phố; triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện năm 2021; ban hành Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở Báo cáo đánh giá về kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2020 của Thành phố.

Về Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Báo cáo kết quả Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 (SIPAS 2020) của Thành phố Hồ Chí Minh.

Về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025²¹; Công văn về triển khai các giải pháp nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (Chỉ số PAPI) của Thành phố Hồ Chí Minh²².

4. Nâng cao ý thức trách nhiệm, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, tập trung đẩy mạnh thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; đẩy mạnh việc thực hiện phong trào

²⁰ Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

²¹ Quyết định số 2844/QĐ-UBND ngày 14/8/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

²² Công văn số 1892/UBND-KSTT ngày 10/6/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

hành động cách mạng, thi đua yêu nước với xây dựng cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ công chức trong sạch, vững mạnh.

Tại các cơ quan, đơn vị, công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm về phòng, chống vi phạm pháp luật kết hợp với chương trình hành động và việc làm cụ thể của mỗi ngành, mỗi cấp, cá nhân, đơn vị, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung tuyên truyền tập trung vào phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm theo Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025; định hướng đến năm 2030.

5. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý việc thực hiện quy định về trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ

5.1. Công tác định hướng, tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Đảm bảo thực hiện các giải pháp đồng bộ để phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm theo hướng tăng cường công khai, minh bạch; trách nhiệm đi đôi với khen thưởng; đồng thời xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm. Trong đó, tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Kịp thời xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức có sai phạm trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Nội dung kiểm tra tập trung các lĩnh vực thường dễ xảy ra vi phạm pháp luật và tội phạm như: quản lý, sử dụng đất đai; xây dựng cơ bản; mua sắm tài sản công; thuế; hải quan; khai thác tài nguyên - khoáng sản, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và công tác tổ chức cán bộ. Trong đó, đặc biệt tập trung vào kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy định về trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

5.2. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát

Thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành, Thanh tra Thành phố đã triển khai 34 cuộc thanh tra (gồm 19 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 15 cuộc thanh tra đột xuất), có 27 cuộc đã ban hành kết luận thanh tra. Qua thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế với số tiền là 7.446.206.358.849 đồng; kiến nghị

thu hồi 7.482.887.351 đồng (đã thu hồi 7.482.887.351 đồng); kiến nghị xử lý khác 7.438.723.471.498 đồng; kiến nghị xử lý hành chính 02 tổ chức; chuyển cơ quan điều tra 11 vụ việc và 02 đối tượng. Đối với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đã thực hiện 322 cuộc kiểm tra, thanh tra.

Trong đó:

- Kết quả xử lý người đứng đầu: phê bình, rút kinh nghiệm 32 trường hợp, xử lý kỷ luật 10 trường hợp.

- Kết quả xử lý cán bộ, công chức, viên chức: phê bình, rút kinh nghiệm 87 trường hợp, đình chỉ công tác 02 trường hợp, khiển trách 108 trường hợp, cảnh cáo 19 trường hợp, hạ bậc lương 03 trường hợp, cách chức 01 trường hợp, cách chức 01 trường hợp, buộc thôi việc 06 trường hợp.

- Số tiền truy thu: 6.331.569.275 đồng.

6. Công tác biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

6.1. Công tác định hướng, tổ chức thi đua, khen thưởng

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt Đề án tổ chức Phong trào thi đua đổi mới sáng tạo và các giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2030²³ và các Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án năm 2021²⁴, giai đoạn 2021 - 2025²⁵. Đồng thời, Ủy ban nhân dân Thành phố cũng đã ban hành Chỉ thị về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021²⁶; các Quyết định về: thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 - năm 2021²⁷; thành lập Ban Tổ chức Lễ tuyên dương “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” trong phong trào thi đua, yêu nước của Thành phố Hồ Chí Minh - Lần 4²⁸; thay đổi thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố Hồ Chí Minh²⁹; phân chia cụm, khối thi đua thuộc Thành phố Hồ Chí Minh³⁰; điều chỉnh, bổ sung các cụm, khối thi đua thuộc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021³¹.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố cũng đã ban hành và triển khai thực hiện

²³ Quyết định số 1578/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

²⁴ Kế hoạch số 2200/KH-UBND ngày 01/7/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

²⁵ Kế hoạch số 2201/KH-UBND ngày 01/7/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

²⁶ Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 22/01/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

²⁷ Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

²⁸ Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

²⁹ Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 12/01/2021, Quyết định số 2122/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

³⁰ Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

³¹ Quyết định số 2695/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

các Kế hoạch về: tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021³²; phát động phong trào thi đua cao điểm thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026³³; phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021), kỷ niệm 45 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2021)³⁴; tổ chức Lễ tuyên dương các Đoàn công tác đến Thành phố Hồ Chí Minh tham gia, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19³⁵; tổ chức Phong trào thi đua 90 ngày phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh³⁶.

6.2. Một số kết quả thực hiện

Về khen thưởng cấp nhà nước, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành 20 tờ trình và 27 văn bản hiệp y đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể và các cá nhân. Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước đã ban hành 41 quyết định khen thưởng cho 169 tập thể và 234 cá nhân³⁷.

Về khen thưởng cấp Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành 572 quyết định khen thưởng³⁸.

Về công tác sáng kiến, thẩm định 328 sáng kiến công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp thành phố.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân Thành phố cũng đã ban hành quyết định khen thưởng cho 132 tập thể và 3.413 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh; trình Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 02 cá nhân, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 39 cá nhân đã hi sinh trong thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

³² Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 09/01/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

³³ Kế hoạch số 1075/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

³⁴ Kế hoạch số 1125/KH-UBND ngày 13/4/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

³⁵ Kế hoạch số 3202/KH-UBND ngày 29/9/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

³⁶ Kế hoạch số 3595/KH-UBND ngày 29/10/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

³⁷ Phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho 05 tập thể và 06 cá nhân; phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 02 tập thể; tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng cho 23 Bà Mẹ; tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho 04 gia đình; tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 24 gia đình và 01 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Nhất cho 01 tập thể; tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 02 tập thể và 02 cá nhân; tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 09 tập thể và 13 cá nhân; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 50 tập thể và 140 cá nhân; tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 41 tập thể.

³⁸ Tặng Bằng khen cho 3.648 tập thể và 9.134 cá nhân, công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 3.287 tập thể, công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố cho 149 cá nhân, tặng Huy hiệu cho 634 cá nhân, tặng 135 Cờ Thi đua của Thành phố Hồ Chí Minh và tặng 19 Cờ Truyền thống.

7. Việc rà soát, bổ sung quy chế hoạt động, kiện toàn tổ chức bộ máy để xác định rõ vai trò, trách nhiệm, quản lý, điều hành

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu, Ủy ban nhân dân Thành phố tập trung đẩy mạnh công tác ủy quyền cho các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện. Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các Quyết định: sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 4712/QĐ-UBND và Quyết định số 4713/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ủy quyền cho các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố³⁹; ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh⁴⁰; ủy quyền cho Sở Xây dựng quản lý Trường Cao đẳng Kiến trúc - xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh⁴¹; ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện quyết định thành lập Ban Đại diện Hội người cao tuổi thành phố Thủ Đức và các quận, huyện⁴²; ủy quyền cho Sở Văn hóa và Thể thao giải quyết các thủ tục hành chính và thực hiện nội dung quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Thành phố về hoạt động nghệ thuật biểu diễn⁴³; ủy quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện cấp, gia hạn, cấp lại hoặc thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh⁴⁴, ủy quyền một số nhiệm vụ quản lý nhà nước cho Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố; ủy quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản đối với tài sản là động vật rừng do các tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp cho Nhà nước theo Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt được, ưu điểm

- Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND đã được Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo thực hiện kịp thời, nghiêm túc; đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với điều kiện Thành phố. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã kịp thời quán triệt, phổ biến thông tin đến cán bộ, công chức, viên chức.

³⁹ Quyết định số 1279/QĐ-UBND, Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

⁴⁰ Quyết định số 1933/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

⁴¹ Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

⁴² Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

⁴³ Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

⁴⁴ Quyết định số 2653/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

- Việc chấp hành nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm túc với tinh thần phát huy tính gương mẫu của người đứng đầu, của tập thể lãnh đạo, quản lý đã có tác động trực tiếp đến việc hình thành tính tự giác cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong chấp hành chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Qua thời gian triển khai thực hiện thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND, nhìn chung cán bộ, công chức, viên chức đều thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công việc, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu trong công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm được nâng cao.

- Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật và tội phạm đã được phát hiện và xử lý nghiêm minh, một số vụ án tồn đọng kéo dài được xử lý, góp phần quan trọng xây dựng bộ máy Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh. Công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố.

- Việc thực hiện Chỉ thị đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, thực hiện đủ các giải pháp đồng bộ để phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm theo hướng tăng cường công khai, minh bạch; trách nhiệm đi đôi với khen thưởng; đồng thời xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm.

2. Hạn chế, tồn tại

- Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cả hệ thống chính trị tập trung toàn lực phòng, chống dịch nên một số công việc chưa đảm bảo tiến độ đề ra như: công tác kiểm tra giám sát, thanh tra; công tác tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021.

- Một số ngành, lĩnh vực phải thay đổi thời gian, phương pháp hoạt động chuyên môn (ngành Giáo dục và Đào tạo tạm dừng tổ chức dạy học; ngành Y tế tăng cường nhân lực, thời gian làm việc phục vụ phòng dịch...) bước đầu gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nên có nhiều nội dung khó hoàn thành theo tiến độ, kế hoạch đề ra.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

- Tăng cường công tác triển khai, phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị số 06/CT-UBND, nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo, quản lý và từng cá nhân

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không ngừng phấn đấu đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ theo các chỉ tiêu đề ra.

- Tiếp tục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý các vụ việc còn tồn đọng, thực hiện quy định về trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.

- Rà soát, bổ sung quy chế hoạt động, kiện toàn tổ chức bộ máy để xác định rõ vai trò, trách nhiệm, quản lý, điều hành của cơ quan, đơn vị.

- Nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với chống quan liêu; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; gắn việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, ổn định chính trị, an toàn xã hội.

- Kịp thời khen thưởng, nhân rộng các nhân tố tích cực thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tu dưỡng và rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chuyên môn nghiệp vụ, tạo động lực phấn đấu, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trên đây là báo cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường hiệu quả thi hành trách nhiệm của Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước và trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Bộ Công an;
- Bộ Nội vụ;
- Các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố;
- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố;
- UBND TP: CT, các PCT, các Ủy viên;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố;
- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy;
- Các Ban Thành ủy;
- Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- Thành ủy thành phố Thủ Đức, các quận ủy, huyện ủy;
- UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- P.NCPC, P.HCTC;
- Lưu: VT, (NC/TrH). 60

CHỦ TỊCH



Phan Văn Mãi